



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริฯ สำนักส่งเสริมสุขภาพ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๖๑

ที่ สธ ๐๙๒๓.๐๘/๓๙๑๙

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ และสำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและ กิจกรรมพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอข้อมูลโครงการฯ ที่มีการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของทุกหน่วยงานและให้มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบ นั้น

ในการนี้ ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริฯ จึงได้จัดทำหนังสือเพื่อส่งรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ โครงการเฉลิมพระเกียรติ แลโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย รอบ ๕ เดือนหลัง รายละเอียดตาม QR code ที่ปรากฏท้ายเอกสารนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย
จะเป็นพระคุณ

นางบังอร สุภาเกต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริฯ

(นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริฯ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๖๑

ที่ สธ ๐๙๒๓.๐๘/๓๑๕๐

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพิเศษ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ และสำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอข้อมูลโครงการฯ ที่มีการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของทุกหน่วยงานและให้มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบ นั้น

สำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริฯ ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ โครงการเฉลิมพระเกียรติ แลโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย รอบ ๕ เดือนหลัง รายละเอียดตาม QR code ที่ปรากฏท้ายเอกสารนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

ผลการดำเนินงาน



<https://shorturl.at/FLPhQ>



ความที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่ 82099
วันที่ 3 พย. ๖๖
เวลา 13.09 น.

กรมอนามัย
เลขที่ 82099
วันที่ 3 พย. ๖๖
เวลา 13.50

ส่วนราชการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านโครงการพระราชดำริฯ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๕๐

ที่ สธ ๐๒๔๔/๑๕ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายละเอียดการดำเนินโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ พระบรมวงศานุวงศ์

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “ยกระดับ ๓๐ บาท พลัส เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน” สู่การปฏิบัติ โดยนโยบายข้อที่ ๑ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ พระบรมวงศานุวงศ์ นั้น

ในการนี้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ พิจารณาแล้วเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถส่งเสริม สนับสนุน และกำกับติดตามได้ เห็นควรให้มีการรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ที่อยู่ในกำกับดูแลของหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นปัจจุบัน และใช้สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฯ ให้มีประสิทธิภาพ และรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารรับทราบ จึงขอให้หน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้

๑. รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลังโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖
๒. รวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ที่มีการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. รวบรวมข้อมูล (ร่าง) แผนงาน/โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๔. แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานระดับหน่วยงานที่สามารถติดต่อได้ หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ได้ ผู้ประสานงานหลักและผู้ประสานงานรอง ที่สามารถติดต่อได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อ ๑-๔ ได้ตาม QR code ที่แนบ และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่ E-mail : projectordp.moph@gmail.com ภายในวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และมอบหมายผู้ประสานงาน นางสาวเนตรชนก ศิริเลิศรุ่งเรือง หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๕๐ และหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว ๐๘๗ ๗๔๓ ๒๖๔๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรมอบ ส่งไป

ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์)

ผู้อำนวยการส่วนราชการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๓

ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์

QR code แบบฟอร์มข้อ ๑-๔



<https://moph.cc/AAKJGg-J->

**แบบรายงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์
วัตถุประสงค์**

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์
3. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ให้ผู้บริหารทราบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
5. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ในภาพของกระทรวงสาธารณสุข

คำชี้แจง

1. การเก็บข้อมูลประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 แบบรายงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์
ส่วนที่ 3 ข้อมูล (ร่าง) แผนงาน/โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
ส่วนที่ 4 ข้อมูลผู้ประสานงาน (ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ, ผู้ประสานหลัก และผู้ประสานรอง) ระดับหน่วยงาน
2. โปรดตอบข้อมูลทุกส่วนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามความเป็นจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์
3. ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินโครงการพระราชดำริ ให้สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ทราบทุก 6 เดือน ของปีงบประมาณนั้น ๆ
4. โปรดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ excel เท่านั้น มาที่ e-mail : projectordp.moph@gmail.com
5. หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถาม 0 2590 1650 (น.ส.เนตรชนก ศิริเลิศรุ่งเรือง)